



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมวิชาการวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 “ทันยุคกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพร้อมรับมือกับสังคมดิจิทัลในการพยาบาลวิสัญญี” พร้อมปาฐกถาหัวข้อ ทิศทางอนาคตสาธารณสุขของประเทศไทยและบทบาทของพยาบาลวิสัญญีในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ เน้นการทำงานเป็นทีม สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณภาพงานบริการ โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ</p>	-
<p>รพ.ท่าตุมบูรณาการ 3 หมอสู้อยุติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, hfocus, innnews ,acnews)</p> <p>- นพ.ภูวเดช สุระโคตร ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 9 เปิดเผยว่า รพ.ท่าตุม จ.สุรินทร์ ได้เปิดตึกภัทรารมณ จำนวน 30 เตียง ช่วยดูแลผู้ป่วยจิตเวชให้เข้าสู่การรักษาได้มากขึ้น ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ อีกทั้งประยุกต์ใช้ระบบ 3 หมอดูแลผู้ป่วยอย่างไร้รอยต่อ ตั้งแต่การค้นหา ส่งต่อ บำบัดรักษา และฟื้นฟู จนคืนผู้ป่วยสู่ชุมชน</p> <p>ด้าน พญ.แมนเขียน ชัญถาวร ผอ.รพ.ท่าตุม กล่าวว่า โรงพยาบาลประยุกต์ใช้ระบบ 3 หมอ ดูแลผู้ป่วยจิตเวช โดยมีหมอคนที่ 1 หรือ อสม. ทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ค้นหาคนที่มีปัญหาทางจิตและยาเสพติด รายงานต่อหมอคนที่ 2 คือ หมอสาธารณสุข จะประสานต่อทีมสุขภาพจิตเพื่อลงพื้นที่ประเมินอาการเบื้องต้น และประสานทีมตำรวจนำส่งผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา โดยมีทีมหมอผู้ป่วยจิตเวชช่วยดูแล บำบัด และฟื้นฟู ด้วยทีมสหวิชาชีพ พยาบาล เกษัชกรจิตเวชศาสตร์ นักจิตวิทยา และแพทย์ประจำตึก ซึ่งจะเป็นหมอคนที่ 3 วางแผนการรักษาร่วมกับจิตแพทย์ของ รพ.สุรินทร์ ซึ่งจะมาช่วยตรวจสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง และสอนหมอ พยาบาล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย</p>	-
<p>เตือนภัยพิษกิ้งกือช่วงหน้าฝน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่พบกิ้งกือได้บ่อยๆ ในบ้าน หรือสวนสาธารณะต่างๆ ขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกิ้งกือโดยตรง เพราะอาจจะสัมผัสสารพิษของกิ้งกือซึ่งจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณข้างลำตัว ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะมีฤทธิ์ฆ่าสัตว์เล็ก ๆ ประเภตมด หรือแมลง เท่านั้น แต่อาจจะส่งผลกระทบต่อผิวหนังของมนุษย์ได้เมื่อสัมผัสโดยตรง</p> <p>นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า สารพิษของกิ้งกือ มีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี ประกอบด้วยสารกลุ่มไฮโดรเจนไซยาไนด์ ฟีนอล กลุ่มเบนโซควิโนน และไฮโดรควิโนน ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังมีแผลไหม้ได้ และบางรายอาจจะมีอาการปวด รวมทั้งการระคายเคืองของผิวหนังร่วมด้วย ทั้งนี้ หากถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างออกด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดโดยทันที ทายาแก้อักเสบ และรักษาได้ตามอาการ มักจะหายภายใน 1 สัปดาห์ หากมีอาการรุนแรงให้รีบพบแพทย์</p>	-
<p>การถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ให้ออบจ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวินมิตราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ครั้งที่ 2/2566 และกล่าวว่า ตัวอย่างความภาคภูมิใจที่เป็นผลสำเร็จของการรับโอนภารกิจ รพ.สต. คือ การดำเนินงานของนายก อบจ.เชียงใหม่ ที่ภายหลังจากรับการถ่ายโอน รพ.สต. มาอยู่ในสังกัดแล้ว ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าในระหว่างขั้นตอนการถ่ายโอนติดขัดปัญหาต่างๆมากมาย แต่นายก อบจ.เชียงใหม่ ได้ผลักดันและขับเคลื่อนให้ผ่านไปได้</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- ตามที่มีการโพสต์ข้อความบนสื่อออนไลน์เรื่องนอนมากกว่า 8-9 ชม. เสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับข้อมูลจริงทางการแพทย์ การนอนมากกว่า 8-9 ชม.ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- จากที่มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสร้อยข้อมือแม่เหล็ก ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดี ลดอาการปวดตามข้อและร่างกาย ป้องกันเซลล์มะเร็งนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การใส่สร้อยข้อมือไททานเนียมและเจอร์เมเนียม ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันมะเร็งในมนุษย์</p>	
<p>ขอนแก่นต้นแบบดูแลสุขภาพผู้ป่วยสมองเสื่อม สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ ผู้จัดการ - นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 7 เปิดการประชุมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม บทเรียนและการขยายผลจากโครงการวิจัยการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลสุขภาพผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสังคมและสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนขอนแก่น สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 อบจ.ขอนแก่น และอบจ.ร้อยเอ็ด ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัยสุขภาพจิตระดับโลก สถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2566 ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาภาวะการเสื่อมของสมองให้กลับคืนมาได้ ส่งผลต่อผู้ดูแลในครอบครัว ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม</p>	-
<p>16 อาการเข้ารักษา ร้ายยา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus) - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม จัดบริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยในร้านยาที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ย. 2565 - 9 มิ.ย. 2566 มีผู้รับบริการแล้ว 142,091 คน รวม 239,519 ครั้ง ในร้านยาทั่วประเทศ 1,026 แห่ง มากที่สุดเป็นอาการไข้ ไอ เจ็บคอ 99,788 ครั้ง รองลงมาเป็น ปวดข้อ เจ็บกล้ามเนื้อ 55,689 ครั้ง, อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน 31,468 ครั้ง, ปวดท้อง 22,973 ครั้ง, ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตา 14,305 ครั้ง, ปวดหัว 11,639 ครั้ง, ท้องเสีย 10,014 ครั้ง, บาดแผล 9,698 ครั้ง, เวียนหัว 8,847 ครั้ง และปวดฟัน 6,817 ครั้ง เป็นนวัตกรรมในระบบบัตรทอง ช่วยอำนวยความสะดวกผู้มีสิทธิที่เจ็บป่วยเล็กน้อยรับการรักษาดูแลโดยเภสัชกรที่ร้านยา ไม่ต้องไปรับบริการที่ รพ.</p>	-
<p>สปสช. เขต 13 กทม.จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า - สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้และผู้รับบริการระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นกว่า 200 ความคิดเห็น ประเด็นการบริหารจัดการสำนักงาน มีความคิดเห็นมากที่สุด 44 รายการ ส่วนใหญ่ต้องการให้รวมระบบบันทึกข้อมูลในส่วนผู้ให้บริการเป็นระบบเดียวกัน ขณะที่ผู้รับบริการ ต้องการให้ลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคนอย่างถ้วนหน้า ส่วนประเด็นบริหารจัดการกองทุน ให้มีระบบเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรแพทย์ในพื้นที่ที่ให้บริการไม่เพียงพอ ควรเพิ่มหน่วยบริการตามความหนาแน่นของประชากร ส่วนโครงการรับยาที่ร้านยา ให้มีการจ่ายยาที่มีคุณภาพเทียบเท่าโรงพยาบาล โดยหลังจากนี้จะมีการสรุปและส่งมอบข้อมูลให้กับ สปสช.ส่วนกลาง เพื่อเตรียมดำเนินการในการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพสำหรับสิทธิบัตรทอง รวมถึงไปพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีต่อไป</p>	-
<p>รายงานสุขภาพคนไทย 2566 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ - สสส. ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 ขึ้นซึ่งจะเป็นหนึ่งในชุดข้อมูลที่ สสส. ใช้กำกับติดตามการเปลี่ยนแปลงเชิงสุขภาพ รศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ หัวหน้าโครงการรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 กล่าวว่า 10 สถานการณ์เด่นปีนี้ ได้แก่ ปัญหายาเสพติดในชุมชน บุหรี่ไฟฟ้า ความปลอดภัยบนทางม้าลายและคนเดินเท้า การแก้ไขกฎหมายสุรา ระบบบริการสาธารณสุขใน กทม.และการปฏิรูประบบปฐมภูมิ ความมั่นคงทางอาหาร สังคมไทยกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ รู้ทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สังคมสูงวัย และการส่งเสริมสมุนไพรร โดยในรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2566 นำเสนอเรื่องพิเศษ คือ คำสัญญาของไทยใน "คอป" (COP : Conference of Parties) เป้าหมายที่ไทยให้ไว้ในการประชุม COP มีผู้นำจาก 92 ประเทศผู้แทนจาก 190 ประเทศ กับการรับมือ "โลกรวน" นำเสนอสภาพความ "รวน" ของโลก และของไทย ในปัจจุบัน ความเป็นมาของเป้าหมายการช่วยกันลดอุณหภูมิของโลก และมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งแผนและการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่าง ๆ ในไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายทั้งความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ทั้งนี้ ความรวนของโลกเกิดปรากฏการณ์ขึ้นแล้ว 47%</p>	-
<p>นวัตกรรมสุขภาพ Smart NCDs สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง - สสส. หนุนเสริม พชอ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี พัฒนานวัตกรรมสุขภาพ Smart NCDs นำเทคโนโลยีอย่างง่ายเข้ามาช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ Smart Watch ติดตามผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์</p>	--

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
รวม พร้อมปรับพื้นที่ท่องเที่ยวสุขภาวะ 4 มิติ สุขภาพ-อาหาร-สิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย-ยาเสพติด สู่มีเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน	
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, พิมพ์ไทย)</p> <p>- บก.ลายจุด หรือ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ เจ้าของบัญชีบัตรเครดิตที่มีผู้ติดตามกว่าเจ็ดแสนราย และหมอเอก หรือ นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงราย เขต 1 ตั้งข้อสงสัยถึงที่มากรณีที่มาเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์กล่าวอ้างว่าการสูบบุหรีไฟฟ้า 1 ครั้งเทียบเท่ากับการสูบบุหรีปกติ 4 มวน บุหรีไฟฟ้าอันตรายกว่าการสูบบุหรีธรรมดา และสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าอย่างเข้มงวด โดยบก.ลายจุดอยากรู้ที่กล่าวมาว่า 4 เท่าเป็นสารอะไร เพราะบุหรีไฟฟ้าไม่มีการสันดาป สารเคมีจึงน้อยกว่ามาก สงเกตว่าคนสูบบุหรีไฟฟ้าจะไม่มีอาการเมาแบบที่สูบบุหรีจริง ด้านข่าวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็น รัฐควรริบทำให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายเพื่อควบคุมมาตรฐาน เก็บภาษีเข้ารัฐ และป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน</p>	-
<p>ไทยชิงชัยการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>-สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เร่งรณรงค์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนโค้งสุดท้าย ในการแข่งขันเสนอตัวไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand กับประเทศคู่แข่งอีก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เซอร์เบีย สเปน และอาร์เจนตินา เชิญชวนร่วมลงคะแนนผ่านลิงก์ https://support.expo2028thailand.com ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 มิ.ย.นี้</p> <p>ทั้งนี้หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน กำหนดจัดวันที่ 20 มี.ค. -วันที่ 17 มิ.ย. 2571 บนพื้นที่ 141 ไร่ ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จะสร้างประโยชน์คือ 1.การหมุนเวียนเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในประเทศจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมกว่า 4.92 ล้านคน มีเงินสะพัดกว่า 49,231 ล้านบาท 2.การพัฒนาเมืองของจ.ภูเก็ตและจ.ในกลุ่มอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้ไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 3.ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางด้านศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก และ 4.การใช้พื้นที่หลังจากการจัดงาน พัฒนาเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุนานาชาติ ศูนย์ใจรักษ์ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร ภายใต้การดูแลของรพ.วชิระภูเก็ต ศูนย์ประชุมนานาชาติ และ Ecological Park</p>	-
<p>ปมย้าย นพ.สุภัทร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สำนักข่าวอิศรา</p> <p>-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวอิศรา กรณี สธ.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.จะนะ เรื่องการจัดซื้อ ATK ผิดระเบียบพัสดุ และการแก้ไขสัญญาสร้างตึกอาคารบริการผู้ป่วย 8 ชั้นที่แสวงหาประโยชน์และทำให้ราชการเสียหาย รวมทั้งการสั่งซื้อลิฟท์ทั้งที่อาคาร 8 ชั้นยังสร้างไม่เสร็จว่า ถูกกลั่นแกล้ง ยืนยันว่าการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน</p>	-
<p>โงสลิธีร์รักษา เบิกยาซ้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์ ,ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามนิวส์, เนชั่นทีวี, สวพ,91, news1live, newtv, amarintv., kapook, innnews, linetoday, ch8)</p> <p>-ตำรวจกองปราบ จับกุม นายสุโข (สงวนนามสกุล) วัย 58 ปี ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง โงสลิธีร์รักษาฉุกเฉิน เบิกยาซ้ำหลายครั้ง เกินความจำเป็น สร้างความเสียหายแก่รัฐ มูลค่านับล้านบาท โดยเมื่อปี 2563 สปสช.พบการใช้สิทธิรักษาพยาบาลฉุกเฉินของนายสุโข ซึ่งเข้ารับการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังทุก 2-3 วัน ตามรพ.รัฐในหลายจังหวัด และเบิกยารับประทานเมื่อตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี 2553-2559 มีการใช้สิทธิเข้ารับการรักษามากถึง 675 ครั้ง เกือบทุกครั้งจะได้รับยาทั้งชนิดยาเม็ดและยาพ่นสำหรับรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งตามหลักการแพทย์ยาพ่นสามารถใช้ได้ 200 ครั้งต่อขวด หรือนานถึง 60 วัน เบื้องต้นนายสุโขให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch8</p> <p>-จากการสอบถาม แม่ค้าร้านผลไม้ภายในรพ.ให้ข้อมูลว่า นายสุโขเป็นคนเรื้อรัง และมักจะอาศัยนอนตามโรงพยาบาลมานานกว่า 5-6 ปีแล้ว ตกใจว่าคนเรื้อรังคนเดียวจะเบิกยาและทำให้รัฐเสียหายกว่า 1 ล้านบาทได้ เพราะการจะเข้าไปเบิกยาใช้สิทธิรพ.รัฐ ใช้เวลานานี่รอนานมาก และรพ.แต่ละแห่งไม่มีการบันทึกประวัติการเบิกจ่ายยากับคนไข้หรือจึงเบิกได้จำนวนมาก</p>	-
<p>ผลศึกษาพบปัญหาการนอน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในทางเดินหายใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวซินหัว, mono 29)</p> <p>- ผลการศึกษาจากม.เฮลซิงกิ โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด ร่วมกับม.เยล และม.สแตนฟอร์ด ระบุว่า ความผิดปกติด้านการนอนหลับทำให้คนเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ซึ่งรวมถึงโรคโควิด 19 และอาจต้องเข้ารับ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การรักษาในรพ.เพิ่มขึ้น โดยจากการสำรวจราว 600,000 คน พบกลุ่มตัวอย่างชาวฟินแลนด์ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคนอนไม่หลับ มีความเสี่ยงของการติดเชื้อในทางเดินหายใจแบบไม่มีลักษณะจำเพาะสูงกว่าเกือบ 6 เท่า และไข้หวัดใหญ่สูงกว่า 4 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ และพบความเชื่อมโยงกับความรุนแรงของอาการป่วยโรคโควิด 19 ซึ่งกรณีเลวร้ายที่สุดคือต้องเข้ารับการักษาในรพ. ซึ่งสอดคล้องกับบทความการศึกษาก่อนหน้านี้ และบ่งชี้ว่าการนอนหลับให้เพียงพอ มีความสำคัญต่อการรักษา ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพของร่างกาย ขณะที่สมาคมเวชศาสตร์การนอนหลับแห่งอเมริการะบุว่า ราวร้อยละ 30 ของผู้ใหญ่ ประสบปัญหาการนอนหลับ ดังนั้น ผลการศึกษานี้ อาจจะมีผลอย่างมากต่อการปรับปรุงแนวทางด้านสาธารณสุข</p>	
<p>เสนอแนวทางปัญหาแพทย์ขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นายประพันธ์ ไยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มองปัญหาหมอลาออก ส่วนหนึ่งเกิดการกระจุกตัวในเมือง ลาออกเพื่อไปเรียนต่อ ความต้องการค่าตอบแทน พร้อมหนุนนโยบายแพทย์ประจำตำบลมอบทุนให้พื้นที่บ้นแพทย์ และเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรสาธารณสุขสายอื่น เช่น พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ให้ทุนเรียนต่อ เมื่อจบกลับภูมิลำเนา เชื่อช่วยเรื่องแพทย์ขาดในชนบทได้ แต่เป็นเรื่องต้องใช้เวลา</p>	-